



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
8 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ศาลไม่รับฟ้องกรณีสั่ง สร.ระงับจัดซื้อยาฟาวิ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, linetoday, isaranews, infoquest)

- ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นฟ้อง รวม.สาธารณสุข, ปลัดสธ., อธิบดีกรมการแพทย์, เลขาธิการ อย. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1-4 ขอให้สั่ง สร. ระงับการจัดซื้อยาฟาวิราเวียร์ มาใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 เพราะมีข้อเท็จจริงว่าไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา และยาฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิภาพดีกว่านั้น การที่ศาลฯ จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 พิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลข้างเคียงของผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิราเวียร์ ต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการศึกษาวิจัยในทางวิชาการอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับในวิชาการทางการแพทย์ ศึกษาและวิจัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยาโดยเฉพาะ และต้องอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

#### 2. ยาเบาหวาน Metformin ด้านโควิด 19 ได้ผลดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebangkokinsight, linetoday)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอมเทค โพสต์เรื่อง Metformin ยาเบาหวานต้านไวรัสโควิด 19 ได้ ซึ่งมีการทดสอบในผู้ป่วย 1,323 คนในสหรัฐฯ ชี้ชัดว่ามีประโยชน์ ลดการเกิดลองโควิด ราคาไม่แพง ช่วยลดอัตราเข้า รพ. คาดใช้แทนยาต้านไวรัสราคาแพงได้ในอนาคต



## กัญชา

### ยื่นถอดใบอนุญาตปลูกกัญชาในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์

- นายสุริยา เชื้อช้าง สสอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับหนังสือร้องเรียนจากนายศพล จิตมุง ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นกัญชาและเสียงพ่นลมขนาดใหญ่ จากฟาร์มปลูกกัญชาที่มีโรงเรือนกรีนเฮาส์ ตั้งอยู่พื้นที่ชุมชนแม่น้ำชอย 3 ต.แม่น้ำอ.เกาะสมุย ขอให้ สสจ.สุราษฎร์ธานี ยกเลิกใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ฟาร์มดังกล่าวดำเนินการปลูกเพาะต้นกัญชาในชุมชนทันที



## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### วันวิงโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันพุธแรกในเดือนมิ.ย.ของทุกปีเป็นวันวิงโลก ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 7 มิ.ย. จากการเฝ้าระวังการเสียชีวิตขณะวิ่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 50-59 ปี เป็นนักวิ่งนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เกิดเหตุการณ์มากที่สุดช่วงระยะทางสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย เพราะส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเมื่อไรหรือขาดการรักษาทานยาไม่ต่อเนื่อง สาเหตุที่ทำให้หนักหืดหรือเสียชีวิต ได้แก่ 1.การเร่งทำลายสถิติตนเอง 2.ดื่มน้ำไม่เพียงพอ 3.ทานยาที่มีฤทธิ์กดการเต้นของหัวใจ 4.การฝึกฝนที่ไม่เพียงพอต่อระยะทางที่ลงแข่งขัน 5.ความถี่ของการลงแข่งขันที่บ่อยและหักโหมเกินไป

-นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดี คร.กล่าวว่า ข้อแนะนำก่อนลงแข่งขันวิ่ง ต้องเตรียมพร้อมฝึกฝนร่างกายให้เพียงพอกับระยะทางแข่งขัน ไม่ลงแข่งขันวิ่งระยะทางไกลในช่วงเวลาที่ติดต่อกันมากเกินไป ไม่ควรยาที่มีฤทธิ์กดการเต้นของหัวใจทั้งก่อนวิ่งและขณะวิ่ง และหากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนลงแข่งขันทุกครั้ง

นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กล่าวว่า การวิ่งครั้งละ 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จะช่วยให้หัวใจแข็งแรง ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยให้อารมณ์ดี นอนหลับได้ดีขึ้น เชิญชวนให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ การวิ่งที่ดีคือไม่วิ่งระยะทางไกลมากเกินไป ไม่วิ่งเร็วเกินไป ไม่วิ่งติดต่อกันจนเกินไป ควรเว้นวันพักผ่อนให้เหมาะสมกับระยะทาง และต้องวิ่งอย่างปลอดภัยโดยการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การรณรงค์ส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือนมิ.ย.ของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจให้ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง โดยวันอาทิตย์สัปดาห์แรกเป็นวันผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง ทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย เป็นแรงสนับสนุนให้กับครอบครัวของผู้ป่วยหลังอัตราเสียชีวิตลดลงถึง 33% ซึ่งเป็นผลมาจากเทคนิคการรักษาที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา การตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่าย การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งบางชนิด การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อลดพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ</p> <p>นพ.สาริตอารยะพงษ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งควรเข้ารับการตรวจนัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย กินอาหารครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสม ลดเนื้อแดง เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารหวาน เค็ม มัน หลีกเลี่ยงมลพิษ และสารก่อมะเร็ง งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มระบาดมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าหากมีปรากฏการณ์เอลนีโญ สภาพอากาศแปรปรวนจะทำให้ไข้เลือดออกระบาดมาก และอาจระบาดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขณะนี้พบว่าผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ใช่โรคที่พบเฉพาะในเด็กเท่านั้น จึงขอให้สังเกตตนเองหากมีไข้สูงลอย 2-7 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว อาจมีจุดแดงเล็ก ๆ ขึ้นตามลำตัว ให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ควรกินยาไอบูโพรเฟน ไโดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด เพราะทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่าย ยากต่อการรักษาเสี่ยงต่อการเสียชีวิต</p>	
<p><b>อันตรายบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, mcot, gcc)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อร่างกาย ส่วนผสมหลักในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คือ สารนิโคตินที่เป็นพิษร้ายต่อร่างกายและมีความเข้มข้นสูง เมื่อสูดดมเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ดวงตาและปอด โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ หากได้รับเป็นเวลานานจะทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการลด ละ เลิก บุหรี่ คือ ตัวผู้สูบบุหรี่ ต้องตั้งเป้าหมาย เช่น การลดปริมาณการสูบบุหรี่ให้น้อยลง ออกกำลังกายเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอื่นๆ สภาพแวดล้อมมีส่วนต่อการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำลังใจจากคนในครอบครัว จะช่วยให้ไม่กลับไปสูบบุหรี่ ส่งผลให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลจากโรคร้ายอีกด้วย</p>	
<p><b>HAPPY TOILET ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, gcc)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนาม มอบประกาศนียบัตร และมอบป้าย “HAPPY TOILET ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน” ขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดการระบาดของโรคติดต่อ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงส้วมสะอาดในทุกสถานที่รองรับการเป็นสังคมเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีส้วมสาธารณะทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ Health Accessibility Safety (HAS) 5,519 แห่ง หรือร้อยละ 76.91 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2,482 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 1,861 แห่ง หรือร้อยละ 74.98</p>	
<p><b>การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 76</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters , thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 76 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยกล่าวแสดงท่าทีของประเทศไทยในวาระที่สำคัญต่างๆ รวม 10 จาก 63 วาระ อาทิ การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การพัฒนายุทธศาสตร์โลกด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การดำเนินงานเพื่อยุติโรคโปลิโอ การทำลายเชื้อไวรัสก่อโรคฝีดาษที่เก็บไว้ และความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการเตรียมการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข การปรับปรุงแก้ไขกฎอนามัยระหว่างประเทศ ร่างสนธิสัญญาสำหรับจัดการการระบาดใหญ่ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการประชุมคู่ขนาน “แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว”</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การดำเนินงานศูนย์ ACPHEED</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับกองทุนบูรณาการญี่ปุ่น-อาเซียน (JAIF) ทวีความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) โดยเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์ ACPHEED ซึ่งผลการศึกษามีประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณตั้งต้นสำหรับการดำเนินงานของ ACPHEED ให้กับอาเซียน ซึ่งการดำเนินการกิจการภายใต้ศูนย์ ACPHEED จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกว่า 680 ล้านคน ให้มีความมั่นคงทางสุขภาพและปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสภช.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ จากวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 39 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 รวม 2,901 ราย โดยสภาสถาบันฯ มีมติทูลถวายปริญญาสาทรณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ และให้โอวาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรที่ดีของวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อการสร้างเครือข่ายพัฒนาตน พัฒนาคณะ และพัฒนางานเพื่อให้เจริญก้าวหน้าต่อไป</p>	
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรคชี้แจงกรณีที่พักพิงสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นในร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ สคอ. สำหรับข้อกังวลเรื่องเวลาห้ามดื่ม ณ สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เพื่อเป็นการควบคุมการเข้าถึงของผู้บริโภค ที่หากมีการดื่มมากเกินไปจนเมา ควบคุมสติไม่ได้ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงได้มีการห้ามดื่มไปพร้อมกับห้ามจำหน่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามไปทุกพื้นที่ หมายความว่า ถ้าหากหมดเวลาดื่มที่ร้านแต่ยังอยากดื่มต่อ สามารถกลับไปดื่มที่บ้านหรือที่พกได้ นอกจากนี้ กรณีห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มในวันพระใหญ่ยังมีอยู่ เพราะใน 1 ปี มี 365 วัน กฎหมายควบคุมเพียง 5 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังอยู่ระหว่างสำรวจความคิดเห็นและมีอีกหลายขั้นตอนกว่าจะมีผลบังคับใช้</p>	-
<p><b>ศรีสุวรรณร้องสคอ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, ไทยนิวส์, inn, ch7, news1live, hfocus, thansettakij, mcot, ejan, amarintv, ch3, fm91bkk, thebetter, brighttv, pptvhd, ch8, tvpoolonline, mono29, sondhitalk)</p> <p>- นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เพื่อเอาผิด นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หลังไปออกรายการกรรมกรข่าว คุณนอกจอก ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ทางช่องยูทูป นายพิธากล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายสุราก้าวหน้า และรสนิยมการดื่มของตัวเอง พร้อมเปิดเผยข้อยืดหยุ่นและเชียร์สุราชุมชนที่ดื่มหลายชื่อ เข้าข่ายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</p>	